
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 
สมัยประชมุสามัญประจำปี   สมัยที ่  4/2563  

วนัที ่ 16 พฤศจิกายน   2563    เวลา  09.30  น. เปน็ต้นไป 
ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 

-------------------------------------------------------------------------------- 

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หมูท่ี ่ ลายมอืชือ่ 
1 นายสามารถ  เพชรเจริญ ประธานสภาฯ  สามารถ  เพชรเจริญ 
2 นายสุวรรณ  บุญกวย รองประธานสภาฯ  สุวรรณ  บุญกวย 
3 นายประยงค์  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต.ครน 1 ประยงค์  หนูเมือง 
4 นายบุญช่วย  ล่องวัด สมาชิกสภา อบต.ครน 3 บุญช่วย  ล่องวัด 
5 นายวรรณะ  คล้ายกองนา เลขานุการสภา อบต.ครน 3 วรรณะ  คล้ายกองนา 
6 นางมัลวดี  ช่วยเต็ม สมาชิกสภา อบต.ครน 4 มัลวดี  ช่วยเต็ม 
7 นายไพศาล  กุลีช่วย สมาชิกสภา อบต.ครน 6 ไพศาล  กุลีช่วย 
8 นายโสภา  วีระวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.ครน 7 โสภา  วีระวงศ์ 
9 นายวิเชียร  วีระกูล สมาชิกสภา อบต.ครน 8 วิเชียร  วีระกูล 

10 นายบันพจน์  จุ้ยละอุ่น สมาชิกสภา อบต.ครน 9 บันพจน์  จุ้ยละอุ่น 
11 นางสมบัติ  หีดชนะ สมาชิกสภา อบต.ครน 9 สมบัติ  หีดชนะ 
12 นายสว่าง  อินทคำ สมาชิกสภา อบต.ครน 10 สว่าง  อินทคำ 
13 นายบุญชิน  ศรียาภัย สมาชิกสภา อบต.ครน 11 บุญชิน  ศรียาภัย 
14 นายวัชรินทร์  ยังเจริญ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วัชรินทร์  ยังเจริญ 
15 นายชิวา  เพชรกระจาย สมาชิกสภา อบต.ครน 13 ชิวา  เพชรกระจาย 
16 นายสมพงษ์  เปรมประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.ครน 13 สมพงษ์  เปรมประเสริฐ 
17 นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง สมาชิกสภา อบต.ครน 14 ธรรมรัตน์  สิทธิดำรง 

รายชือ่ผูล้าการประชมุ 
1.นางสาวกันยา  เมืองสวี   สมาชิกสภา อบต.ครน  หมู่ที่ 4 

 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. นางทิวาพร  จันทรอาภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
2. นายวรกร  ทองนาโพธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
3. นายบุญมา  อ้นทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
4. นายพงษ์ศักดิ์  ซั่วเซ่งอ้ิว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
5. นายอานนท์  จิตรสุพร  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
6. นางสุรีรัตน์  จามิกรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
7. นายถานันทร์  ไกรทอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
8. นางปริยากร  พัฒนาสัก  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายพงศ์ศักดิ์  เอียดพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นางสมสุข  รัตนพันธุ์   หัวหน้าสำนักปลัด 
11. นายธีรพันธ์  ปานยืน    ครูโรงเรียนบ้านเขาล้าน 

 
/ระเบียบวาระ... 

 



หนา้ที ่2 
 

 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนได้กำหนดสมัยประชุมประจำปี 
2563 ไว้ทั้งหมด 4 สมัย โดยสมัยที่ 4 กำหนดให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 2  
พฤศจิกายน  2563 เป็นต้นไป เป็นเวลา  15  วัน  จึงจำเป็นต้องได้เชิญ
สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน  สมัย
สามัญประจำปี  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลครนพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ในวันนี้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  ลาการประชุม 1 ท่านคือ  
 นางสาวกันยา  เมืองสวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 

1.1  เรื่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนขอลาออก 
ประธานสภาฯ -ด้วยนายวิเชียร  วชิรศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 12  

(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน)  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
การดำรงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนต่อนายอำเภอสวี ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป ทำให้นายวิเชียร  วชิรศิริ พ้นจากตำแหน่ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน  นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563  เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา 47 ตรี (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

    1.2เรื่อง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนพ้นจากตำแหน่ง 
ประธานสภาฯ -ตามที่ นายวิเชียร  วชิรศิริ พ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลครน  นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  เป้นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา 
47 ตรี (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ อบต.ครน  
ว่างลงด้วย  จึงต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่
ว่าง ในวาระท่ี 3.1  

 

1.3 เรื่อง การเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ครน ในการประชุม 
(ชั่วคราว)  

ประธานสภาฯ  - ตามที่ ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ อบต.ครนว่างลง ซึ่งจะต้องดำเนินการให้มี
การเลือกตั้งเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวาระท่ี 3.1 นั้น จะต้องมี 
การเลือกเลขานุการสภาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาฯครั้งนี้จนกว่าจะ
ได้ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  ส่วนขั้นตอนและ
รายละเอียด ขอให้ปลัด อบต.   ได้ชี้แจงขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติให้สภาฯได้
รับทราบ 
 
 

/ปลัด อบต... 
 



หนา้ที ่3 
 

ปลัด อบต  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรค 2 ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรอือยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยให้นำ ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 

 ซึ่งระเบียบ ข้อ 13 กำหนดวิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ 8 
มาบังคับใช้ โดยอนุโลม  ซึ่งตาม ระเบียบฯ ข้อ 8 สรุปได้ว่า  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธียกมือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือทำหน้าที่เลขานุการสภาฯในการประชุมครั้งนี้โดยมีผู้รับรอง 2 
คน 

นายสุวรรณ  บุญกวย - (ส.อบต.หมู่ที่  14) เสนอ นายวรรณะ  คล้ายกองนา        ทำหน้าที่
เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว    โดยมี ผู้รับรอง 2 คนคือ  นายบุญช่วย  ล่องวัด    
และ นายประยงค์  หนูเมือง  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้เสนอบุคคลอื่น 
ประธานสภาฯ - สรุปว่านายวรรณะ  คล้ายกองนา สอบต.หมู่ที่ 3 ได้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

ชั่วคราว 
ประธานสภาฯ - เชิญนายวรรณะ  คล้ายกองนา สอบต.หมู่ที่ 3 ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ

ชั่วคราว 
 
ระเบยีบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ  

2.1  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัย
ประชมุสามญัประจำป ี  สมยัที ่3 / 2563  ครัง้ที ่1    เมือ่วนัที ่14 
สงิหาคม    2563 
 

/ประธานสภาฯ ... 
 

 



หนา้ที ่4 
 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประจำปี สมัยที่ 3 / 2563  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2563) 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 20 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข 
ประธานสภาฯ - เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
  

2.2  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัย
ประชมุสามญัประจำป ี สมยัที ่3 / 2563  ครัง้ที ่2    เมือ่วนัที ่ 21 
สงิหาคม  2563 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประจำปี สมัยที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2563 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 22 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข 
ประธานสภาฯ - เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
  

2.3  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัย
ประชมุสามญัประจำป ี สมยัที ่3 / 2563 (ครั้งที ่3)  เมือ่วนัที ่31  สงิหาคม  
2563 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประจำปี สมัยที่  3 / 2563(ครั้งที่  3) เมื่อวันที่  31 พฤศจิกายน  
2563 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 13 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข 
ประธานสภาฯ - เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข  

/ระเบียบวาระท่ี 5… 
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ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา 
๓.๑ เรื่อง การเลือกตั้งเลขานุการสภา อบต.ครน แทนตำแหน่งที่ว่าง  

ประธานสภาฯ   - ขอให้เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ชี้แจงระเบียบฯให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) -การเลือกตั้ งเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ.2554  ข้อ 15 (2) ความว่า กรณีตำแหน่ง
เลขานุการสภาท้องถิ่นว่างลง ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่ง
ว่างลง   
-ขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 8 
ข้อ 13  และข้อ 14  
-ตามระเบียบฯ ข้อ18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้ งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือปลัด อบต. 
เพ่ือทำหน้าที่เลขานุการสภาฯแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้รับรอง 2 คน 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ (ส.อบต.หมู่ที่  12) เสนอ วรรณะ  คล้ายกองนา  ส.อบต.หมู่ที่ 3  โดยมีผู้
รับรอง 2 คนคือ นายสุวรรณ  บุญกวย  และนายบุญชิน  ศรียาภัย 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้เสนอบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ -เมื่อมีผู้เสนอบุคคลเพ่ือทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ครน แทนตำแหน่งที่ว่าง

เพียง 1 ท่าน คือ นายวรรณะ  คล้ายกองนา  ส.อบต.หมู่ที่ 3   สรุปว่านาย
วรรณะ  คล้ายกองนา  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการ
สภา อบต.ครน แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ประธานสภาฯ -เชิญนายวรรณะ  คล้ายกองนา  ส.อบต.ม.3  ขึ้นทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ          
นายวรรณะ  คล้ายกองนา -ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ

ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความรู้ความสามารถให้ดีที่สุดตามอำนาจหน้าที่
ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 

  3.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน 

ประธานสภาฯ -ตามที่ นายวิเชียร  วชิรศิริ พ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลครน  นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป  ซึ่งนายวิเชียร  
วชิรศิริ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

 
/ส่วนตำบลครน... 
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ส่วนตำบลครน ด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลครน ว่างลงด้วย  จึงต้องดำเนินการให้มีการ คัดเลือก
สมาชิกสภาฯเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลครน แทนตำแหน่งที่ว่างอีก 1 คน  

ประธานสภาฯ   -ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้คือ  
(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่ งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
    คัดเลือก  จำนวน 3  คน 
    (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
    คัดเลือก จำนวน 2 คน  
    (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

คัดเลือก  จำนวน  2 คน 
    (4) หัวหน้าส่วนการบริหาร    เป็นกรรมการ 
    (คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน) 
    (5) ผู้ทรงคุณวุฒที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
    จำนวน 2 คน 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

    -ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
1) นายสุวรรณ บุญกวย  2) นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง  และคนที่ 3 คือบุคคล
ที่สภาฯจะทำการคัดเลือกในวันนี้  เพ่ือให้ผู้บริหารแต่งตั้งแทนนายวิเชียร  
วชิรศิริที่พ้นจากตำแหน่งไป 

ที่ประชุม -รับทราบ  
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือทำหน้าที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
โดยมีผู้รับรอง 2 คน 

นายสมพงษ์  เปรมประเสริฐ (ส.อบต.หมู่ที่ 13) เสนอ นายวัชรินทร์  ยังเจริญ  ส.อบต.หมู่ที่ 12  โดยมีผู้
รับรอง 2 คนคือ นายโสภา  วีระวงศ์  และนางมัลวดี  ช่วยเต็ม 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้เสนอบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้เสนอบุคคลอ่ืน   สรุปว่านายวัชรินทร์  ยังเจริญ  ส.อบต.หมู่ที่ 12  

ได้รับเลือกเพ่ือทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลครน 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

3.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่  10   
งบประมาณ    500,000.-บาท 

ประธานสภาฯ   -ขอให้นายก อบต.ได้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.  -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน   ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปี 2563  ไปแล้วนั้นเนื่องจากมีรายจ่ายแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ประเภทงบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีได้กันเงิน
ไว้แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการคือ  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่   10   
งบประมาณ    500,000.-บาท   
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  
-เนื่องจากถนนสายร่วมใจพัฒนา 2  หมู่ที่  10  ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในบางช่วงตอน โดยใช้งบประมาณของ อบจ.ชุมพร ส่วนระยะทางที่เหลือ
ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดรอ้นให้กับประชาชน   ซึ่งต้องมีการแก้ไขรายละเอียดของงาน 
ส่วนรายละเอียด ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณและผอ.กองช่างชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่ งบประมาณได้ชี้แจงระเบียบฯและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบต.   -ขออนุญาตชี้แจงดังนี้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด
ที่ 4 ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากว่าโครงการ
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 

/และเราไม่สามารถ... 
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และเราไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2563 โดยสภาได้อนุมัติ
ให้กันเงินไว้แล้ว ต่อมาเมื่อจะดำเนินการต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดของงานตามที่ท่านนายก อบต.ได้นำเรียน จึงต้องนำเสนอเข้า
ประชุมสภาฯ    อีกครั้งเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้มีมติเห็นชอบและจะได้
ดำเนินการต่อไป  สวนในรายละเอียดของงานจะขอให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง   
ซึ่งหากสมาชิกสภาฯสงสัยก็ขอให้สอบถามจาก ผอ.กองช่างได้   

ผอ.กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2  หมู่ที่ 10  
ตั้งไว้   500,000.-   บาท  มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ขอ้ความเดมิ 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2  หมู่ที่ 10  
ตั้งไว้   500,000.-   บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
-งานเคลียร์พื้นที่  8,400ตร.ม.  ค่าแรง ตร.ม.ละ 1.76 บาท  เป็นเงิน  
14,784.00  บาท 
-งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ8,000.00ตร.ม.  ค่าแรง ตร.ม.ละ  11.27
บาท  เป็นเงิน90,160.00  บาท 
-งานผิวทางหินคลุก(หนา 0.05 ม.)  400.00  ลบ.ม.ๆละ  642.00  บาท   
เป็นเงิน256,800.00  บาท 
-ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ 3,000.00 บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
- ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบบัเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ครั้งที่  4/2562 
ขอ้ความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2  หมู่ที่ 10  
ตั้งไว้   500,000.-   บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
-งานเคลียร์พื้นที่  6,720ตร.ม.  ค่าแรง ตร.ม.ละ 1.65 บาท  เป็นเงิน  
11,088.00  บาท 
-งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 6,400.00 ตร.ม.  ค่าแรง ตร.ม.ละ  10.36 
บาท  เป็นเงิน 66,304.00  บาท 
-งานดินลูกรังยกระดับคันทาง (4×400×0.30 ม.) 480 ลบ.ม. ค่าวัสดุ ลบ.ม. 
ละ 184.00  บาท  เป็นเงิน 88,320.00  บาท   
-งานผิวทางหินคลุก(หนา 0.05 ม.)  320.00  ลบ.ม.ๆละ  612.00  บาท   
เป็นเงิน 195,840.00  บาท 
-ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ 3,000.00 บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   

/- ราคาค่าก่อสร้าง....   
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- ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบบัเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ครั้งที่  4/2562 

ประธานสภาฯ   -ขอให้สมาชิกสภาฯได้อภิปราย 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้อภิปราย   ผมขอมติที่ประชุมท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจ
พัฒนา 2 หมู่ที่  10   งบประมาณ    500,000.-บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่  10   
งบประมาณ    500,000.-บาท 

 

3.4เรือ่งการพจิารณาให้ความเหน็ชอบวา่ที่พักสงฆ์ถำ้เสอืแกว้อยูใ่นเขต 
 ดูแลรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นตำบลครน  

ประธานสภาฯ -ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลครน    ได้รับหนังสือจากโรงเรียนบ้านเขาล้าน
ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
ว่าที่พักสงฆ์ถ้ำเสือแก้วนั้นอยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอ
ตั้งวัดถ้ำเสือแก้ว  โดยวันนี้ได้เชิญผู้แทนจากโรงเรียนบ้านเขาล้านมาให้ข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้สภาฯได้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้วย  
-ขอเชิญครูจากโรงเรียนบ้านเขาล้านได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีรพันธ์  ปานยืน -(ครูโรงเรียนบ้านเขาล้าน) ด้วยนายจารึก  โอบอ้อม และชาวบ้านหมู่ที่ 8 และ
หมู่ที่ 14  ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักสงฆ์
ถ้ำเสือแก้ว  มีความประสงค์ก่อสร้างวัดเพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
เนื่องจากการตั้งวัดเป็นกระบวนการเพ่ือทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น  
เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505  ซึ่งในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  หมวด 2 การตั้งวัดโดยวัดที่ขอตั้งเพ่ือให้
เป็นวัดที่ถูกต้องจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้วจึงดำเนินการขอ
อนุญาตตั้งวัดด้วยเหตุผลความจำเป็นนั้น  ทางโรงเรียนบ้านเขาล้านร่วมกับทาง
สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลครน ว่าที่พักสงฆ์นั้นอยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบในการตั้งวัดถ้ำ
เสือแก้วในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ -ขอให้รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ปลัด อบต. -ตามที่ชาวบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่  14  ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

พร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว  จึงขอนำเรียนการจัดตั้งวัดให้ได้
ทราบดังนี้ 

 
/- การสร้างวัด... 
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- การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว่า “วัดมีสองอย่าง (๑) วัดที่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา (๒)  สำนักสงฆ์ ...........” และมาตรา ๓๒  บัญญัติว่า “การ
สร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกวัด  และการขอรับพระราชทาน
วิ สุ ง ค า ม สี ม า   ให้ เป็ น ไป ต า ม วิ ธี ก า ร ที่ ก ำ ห น ด ใน ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
..............”  ดังนั้น  การจะสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเป็นวัดโดย
สมบูรณ์  มีเขตวิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานเพ่ือพระสงฆ์กระทำสังฆกรรม
ไ ด้ ต า ม พ ร ะ ธ ร ร ม วิ นั ย  จ ะ ต้ อ ง ด ำ เนิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  หมวด ๑ การ
สร้างวัด หมวด ๒ การตั้งวัด  
๑. หลกัเกณฑ์การขออนญุาตสรา้งวดั 

๑.๑ ต้องมีท่ีดินที่จะใช้สร้างวัดซึ่งต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน  เนื้อท่ีไม่
น้อยกว่า ๖ ไร่ (ไม่มีข้อยกเว้น)  โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายทำ
หนังสือสัญญาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวัด ไว้กับนายอำเภอ  และเจ้าพนักงานที่ดิน
อำเภอ  แสดงความประสงค์จะยกท่ีดินให้เพื่อใช้สร้างวัด 
กรณีท่ีดินที่จะให้สร้างวัดเป็นที่ดินของทางราชการ  ต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้
ที่ดินจนถึงส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้น  ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือสร้างวัดก่อน  แล้วจึงจะใช้ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ดังกล่าวแทนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาตสร้าง
วัด  ตั้งวัด ได้โดยอนุโลม 
       ๑.๒ ต้องเป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมสำหรับเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุ
สงฆ์ 
       ๑.๓ ตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร  เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น 
       ๑.๔ มีประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และให้การสนับสนุนเมื่อได้ตั้งเป็นวัด
แล้วในรัศมี  ๒  กิโลเมตร  เฉลี่ยวัดละไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  คน เว้นแต่จะมี
เหตุจำเป็น 
       ๑.๕ เจ้าคณะอำเภอ  นายอำเภอ  เจ้าคณะจังหวัด  และผู้ว่าราชการ
จังหวัด  พิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัด 
๒. เอกสารหลกัฐานประกอบการขออนญุาตสรา้งวดั 

๒.๑ คำขออนุญาตสร้างวัด 
๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
อนุญาต 
๒.๓ กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของเอกชน  ต้องแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
     - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะยกให้
สร้างวัด 
    - หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด 

/- สำเนาบัตร... 
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    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยกที่ดิน
ให้สร้างวัด  กรณีผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดมีคู่สมรส  ต้องแนบหนังสือยินยอม
พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า  ต้องแนบ
หนังสือสำคัญการหย่ากรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสำเนาทะเบียน
สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส 
๒.๔ กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของทางราชการ ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือสร้างวัด  และเอกสารประกอบที่ส่วนราชการ
ผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นออกให้ 
๒.๕ แผนที่ตั้งวัด 
๒.๖ แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

-ปัจจุบันสำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ตำบลครน  อำเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครน   

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา      
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติทีป่ระชุมว่า ผู้ใดเห็นว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้วซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 

ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  อยู่ในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลครน และไม่ขัดข้องตามทีช่าวบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 
14  ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำ
เสือแก้วให้ยกฐานะจากท่ีพักสงฆ์ถ้ำเสือแก้วเป็นวัดถ้ำเสือแก้ว และมีความเห็น
ว่าการยกฐานะจากท่ีพักสงฆ์เป็นวัด ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎร
และสิ่งแวดล้อมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ ในพ้ืนที่หมู่ที่  8 
ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  อยู่ในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลครน และไม่ขัดข้องตามที่ชาวบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
14  ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำ
เสือแก้วจะขอให้ยกฐานะจากที่พักสงฆ์ถ้ำเสือแก้วเป็นวัดถ้ำเสือแก้ว และมี
ความเห็นว่าการยกฐานะจากที่พักสงฆ์เป็นวัด ไม่ มีรับผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของราษฎรและสิ่งแวดล้อม 

 

3.5เรือ่งการพจิารณาให้ความเหน็ประกอบการขออนญุาตเขา้ทำประโยชน์ 
ในเขตปา่  

ประธานสภาฯ   -ขอให้ รองปลัด อบต.นำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
รองปลัด อบต. -ด้วยอำเภอสวีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสารร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับ 

 
/โครงสร้างพื้นฐาน... 
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โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  โดยสำนักงานกสทช.กำหนดการ
ดำเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ  
ได้แก่   โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ  จำนวน 3,920  หมู่บ้าน  และโครงการจัดให้มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่ างไกล  จำนวน 15,732  หมู่บ้ าน         
โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและให้บริการภายในสิ้นปี 2563  เพ่ือให้
ทุกหมู่บ้านเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน ซึ่งจากการดำเนินการพบว่า  มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน 17,233  จุด
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ  4,488 ตำบล  โดย
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้   ในการนี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นมีมีพ้ืนที่ที่สำนักงาน กสทช.จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่า เสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อการ
ดำเนินโครงการดังกล่าว  โดยขอให้แจ้งความเห็นของสภาองค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงาน กสทช. 
- ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้น ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ในพ้ืนที่ตำบลครนมีการ
ดำเนินโครงการของ กสทช.จำนวน 1 จุดคือ ระบบ WIFI-หมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 
ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  
-ขอนำเรียนให้สภาฯได้ทราบว่าในการเสนอเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมในครั้งนี้
เป็นการนำเข้าที่ประชุมสภาฯเพ่ือขอความเห็นจากสภาฯเท่านั้นไม่ได้ขอความ
เห็นชอบ  เนื่องจากการให้ความเห็นชอบหรือการอนุญาตมิได้เป็นอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพียงแต่ทาง กสทช.จะนำผลการพิจารณาให้
ความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาต
จากรมป่าไม้  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วรรค
สอง ได้กำหนดให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดในกฎกระทรวง เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 และโดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้
กำหนดให้ผู้ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า  ต้องยื่นเอกสารประกอบคำขอ
อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า (ป.84-1) หลายรายการ ซึ่งต้องมีหลักฐานที่
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่เป็นหลักฐานด้วย  ซึ่งสภาฯจะมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ขอให้ความเห็นไป 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ขอให้สภาฯได้ให้ความเห็น 
ที่ประชุม -ได้พิจารณาร่วมกันและให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ในพ้ืนที่ตำบลครน อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ดังนี้ 
 

/1)โครงการบริการ... 
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1)  โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ(WIFI) หมู่บ้าน จะช่วย

ให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับ
หมู่บ้าน สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

2) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ(WIFI) หมู่บ้าน จะช่วย
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง   และการติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็วขึ้น 

3) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ(WIFI) หมู่บ้านจะทำให้
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการ
ยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

4) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ(WIFI) หมู่บ้านจะช่วยให้
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ สามารถเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพได้ 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ(WIFI) หมู่บ้านจะไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3.6 เรือ่งการพจิารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การ
บรหิารสว่นตำบลครน พ.ศ.2561-2565 ปงีบประมาณ  2563 

ประธานสภาฯ   -ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้สภาฯทราบ 
ที่ประชุม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน      รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 

  ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
จึงได้ดำเนินการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครนทราบ และ
ได้นำเข้าทีป่ระชุมสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นในวันนี้ 

 
/-สำหรับรายละเอียด... 
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-สำหรับรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -สำหรับรายงานการการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลครน พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาณ  2563 คณะกรรมการฯได้
ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ   ซึ่งรายละเอียด
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ส่วนคือ 

                                            ส่วนที่ 1 บทนำ  มีเนื้อหาประกอบด้วย 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  วัตถุประสงค์ของการติดตามและ 
ประเมินผล ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล   เครื่องมือการติดตามและ 
ประเมินผล  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

                  ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล มีเนื้อหาประกอบด้วย 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แนวทางการ
ติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล มีเนื้อหาประกอบด้วย 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  มีเนื้อหาประกอบด้วย 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า ร จั ด ท ำ
แผนนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ภาคผนวก  
1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ครน 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
3. การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี พ.ศ. 2563 

 -สำหรับผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลครน พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาณ  2563 สรปุผลการพัฒนาใน
ภาพรวมได้ดังนี้ 
ความสำเรจ็การพฒันาตามยทุธศาสตร ์เชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ ตาม
เป้าหมายการพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  26 โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน  15 โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย จำนวน   2 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองการ
ปกครอง  จำนวน    12 โครงการ 
 

/5. ยุทธศาสตร์... 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว จำนวน   0 โครงการ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จำนวน  1 โครงการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  จำนวน  2 โครงการ 
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น 207 โครงการ จำนวน
โครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทั้งสิ้น 58 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.02 
ประสทิธภิาพในการบรหิารใชจ้า่ยงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เพ่ือพัฒนาตำบลครน ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน  รายรับจริง(ไม่รวมเงิน
อุ ด ห นุ น เฉ พ า ะ กิ จ ) จ ำ น ว น   5 6,582,120.72  บ า ท  จ่ า ย จ ริ ง   
49,190,675.57 บาท    คิดเป็นร้อยละ 86.94  ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ทั้งหมด   
-ส่วนรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารรายงานการการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน พ.ศ.2561-2565 
ปีงบประมาณ  2563  ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบแล้ว 

ประธานสภาฯ   -ขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็น 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาณ  
2563  ตามท่ีคณะกรรมการฯเสนอ 

 
ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่ง อืน่ๆ (ถ้ามี)  
นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12) เรื่องปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม  ซึ่งการแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมของหมู่ที่  12  และสืบเนื่องไปยังหมู่ที่  3  บริเวณห้วยจระเข้  ส่งผล
ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพ้ืนที่หมู่ที่  12  การแก้ไขปัญหาต้องเป็นการแก้ไขใน
ระยะยาว  ตอนนี้พอน้ำท่วมก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการกำจัดวัชพืช  ซึ่งได้
มีการคุยกับทางกองช่างว่า ต้องมีการปรับปรุงทำนบหรือฝายน้ำล้น  บริเวณ
สะพานห้วยจระเข้ให้อยู่ในสภาพเดิม  ในสมัยก่อนฝายน้ำล้นจะมีแผ่นไม้เปิด-
ปิดปล่อยน้ำได้  แต่ช่วงหลังได้มีการก่ออิฐโบกปูนทับให้แข็งแรงถาวร  ทำให้
ช่องทางน้ำไหลไม่สะดวก  วัชพืชไม่สามารถผ่านได้  ทำให้แหกออกมาทางหูช้าง
เข้าพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน  เมื่อน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา  ก็มีชาวบ้านได้
ช่วยกันเอาวัชพืชออกให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น  และมีหน่วยงานของ อบต.และ
อำเภอสวีเข้ามาช่วยเหลือในการนำเอาวัชพืชออก 
- ส่วนท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหน้าโบสถ์คริสต์  ได้เข้าไปดูการไหลของน้ำที่มา 
 
 

/จากริมถนน... 
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จากริมถนนเอเชียจากบริเวณบ้านนายก  น้ำจะไหลช้ามาก  เพราะด้านท้ายคู
คึกฤทธิ์มีวัชพืชมาก  ซึ่งทำให้น้ำท่วมถนนสายหน้า สภต.ครน  สูง  รถเล็กผ่าน
ลำบาก น้ำไหลเชี่ยว   
-  ถนนสายดอนเคี่ยมที่เพ่ิงสร้างใหม่  บริเวณห้วยม่วงเจาะ  ซึ่งมีท่ออยู่ในฝาย
กั้นน้ำ  เมื่อน้ำมากทำให้น้ำไหลไม่ทัน  แหกหูออกมาทำให้น้ำท่วมถนนที่
สร้างใหม่  ถนนได้รับความเสียหายพอสมควร  อยากให้ทาง อบต.แก้ปัญหา
โดยการทำท่อลอดเหลี่ยมให้น้ำไหลสะดวกข้ึน     

 - ถนนโรงเรียนบ้านคู  เหตุที่น้ำท่วมเกิดจากนบคึกฤทธิ์ที่กั้นห้วยคูซึ่งมีขนาด
เล็ก  แต่น้ำจะมาเป็นจำนวนมาก  ทำให้แหกออกจากหูนบ  แล้วมาท่วมถนน
ยาวประมาณ  200  เมตร  ทำให้ถนนได้รับความเสียหาย  และเมื่อน้ำไหลมา
ก็นำวัชพืชในคูมาขวางทางน้ำ  ทำให้น้ำไหลไมส่ะดวก  อยากให้ อบต.ปรับปรุง  
คือ  ทำให้นบกั้นน้ำอยู่ในสภาพเดิม  ซึ่งได้ก่ออิฐเสริมนบให้สูงขึ้นเพ่ือเก็บน้ำ  
ในสมัยก่อน   ให้เอาคอนกรีตที่สร้างเสริมขึ้นออก  นบก็จะต่ำลงทำให้น้ำไหล
สะดวกขึ้น  และน้ำที่ไหลจากนบห้วยคูจะไหลไปบริเวณถนนซึ่งมีท่อ  2  ช่วง  
ที่ถนนซึ่งน้ำก็ไหลไม่ทัน  เลยทำให้น้ำท่วมขึ้นมาบนถนน  และมีวัชพืชมา
ขวางทางน้ำบริเวณท่อน้ำอีก  อยากให้เปลี่ยนจากท่อ  2  ช่วง  เป็นท่อเหลี่ยม 
คสล.  ซึ่งครั้งก่อนได้ขอไปทางอำเภอในการปรับปรุงบนและทำท่อเหลี่ยมคสล.
มาแล้ว  แต่ไม่ได้รับงบประมาณมาทำ  หรือถ้าหากว่าไม่ได้ทำบล็อกบริเวณนี้  
ก็น่าจะเสริมท่ออีก 1 แถว  เพ่ือระบายน้ำได้ดีขึ้น  แต่ถ้าทำเป็นท่อเหลี่ยมก็จะ
แก้ไขปัญหาได้แน่ 
- อีกที่หนึ่งที่ได้เคยเสนอมาแล้ว  คือ  ขุดลอกริมถนนเอเชีย  41  ตั้งแต่หน้า
ร้านเขายาวการเกษตร  ซึ่งมีวัชพืชขวางทางน้ำ  ซึ่งได้เคยขอเครื่องจักรจาก
อบต.  ไปขุดแล้ว  แต่เครื่องจักรยังทำงานอยู่ด้านบน    และได้ประสานไปยัง
โรงงานปาล์มน้ำมันนำแบ็คโฮ  มาช่วยขุดลอก  แต่เครื่องจักรของโรงงานเกิด
เสีย 
-  ซ่ึงการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะต้องทำในหน้าแล้ง  คือ  ปรับนบบริเวณสะพาน
ห้วยจระเข้  หมู่ที่  3  ให้อยู่ในสภาพเดิม  และขุดลอกใต้สะพานห้วยจระเข้  
และวัชพืชที่ไหลจากหมู่ที่  12  ก็จะไปลงยังหมู่ที่  3  ก็ต้องไปเอาวัชพืชของ
หมู่ที่  3 ออกด้วย  เพ่ือน้ำจะไหลได้สะดวกขึ้น  ทำให้น้ำท่วมช้าลง  และน้ำ
ไหลได้สะดวก  ถึงจะท่วมบ้างแต่ก็ไม่สูง  ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยลง 

นายสว่าง  อินทคำ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) เรื่องประปาของหมู่ที่  10  ซึ่งเป็นประปาน้ำดิบ
มาจากห้วยตัวใหญ่  บริเวณหน้าบ้านนายสุชาติ  จันทระ  ซึ่งเป็นฝายของกรม
ชลประทาน  ซึ่งยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้อบต.  ซึ่งเป็นฝายที่มีท่อส่งน้ำขนาด  
12  นิ้ว  เป็นท่อ  PVC  ปัจจุบันได้ชำรุดเสียหายอย่างมาก  เนื่องจากท่อไม่มี
คุณภาพ  อยากให้อบต.ช่วยประสานงานไปยังกรมชลประทาน  หรืออยากขอ
เปลี่ยนท่อประปา  ซึ่งเดิมฝังไว้ติดถนนเกินไป  ขยายถนนไม่สะดวก  หากขอ
ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนเป็นท่อ  PE  ขนาด  4-6  นิ้ว  ซึ่งมีประชาชนผู้ใช้น้ำ 

 
/ประมาณ  200... 
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ประมาณ  200  ครัวเรือน  จะได้ใช้ทุกครัวเรือน  ซึ่งตอนนี้ท่อขนาด  12  นิ้ว  
ที่ใช้อยู่ใช้น้ำได้ไม่ถึง  20  ครัวเรือน  อยากให้ทาง อบต.ช่วยดำเนินการแก้ไข
ให้ด้วย 

 - สำหรับถนนบริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้าน  หมู่ที่  10  รอยต่อของถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตกับถนนลูกรัง  ซึ่งเป็นทางขึ้นศูนย์หมู่บ้าน  ขอท่อ  คสล. ขนาด  
0.40  เมตร  เพ่ือระบายน้ำบริเวณคูถนน 

นายวรรณะ  คล้ายกองนา - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) ต่อเนื่องจากคุณวัชรินทร์  ยังเจริญ  ส.อบต.หมู่ที่  
12  น้ำและวัชพืชที่ลงไปจากหมู่ที่  12  ก็จะไหลไปยังหมู่ที่  3  บริเวณนบกั้น
น้ำตัวล่างที่รับน้ำจากห้วยจระเข้มีวัชพืชติดอยู่หน้านบเยอะมาก  รวมทั้งน้ำที่
ไหลจากหมู่ที่  12  บริเวณท่อเหลี่ยมหน้าโบสถ์คริสต์  วัชพืชก็จะไปติดอยู่ที่ท่อ
กั้นเป็นทาง  เพ่ือข้ามคูคึกฤทธิ์  ซึ่งห่างจากท่อเหลี่ยมไปประมาณ  200-300  
เมตร  ซึ่งช่วงหน้าแล้งอยากให้เครื่องจักรของ อบต.เข้าไปช่วยนำวัชพืชออก
จากบริเวณที่ปิดก้ันการไหลของน้ำ  เพื่อในฤดูฝนน้ำจะไหลได้สะดวกขึ้น 

 - เรื่องถนนชำรุดบริเวณโค้งวัดจันทราวาส  ตอนนี้รถผ่านไม่ได้แล้ว  ซึ่งเมื่อวัน
ศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2563  ทางกองช่าง  อบต.ครน  ก็ได้นำป้ายห้ามรถ
ผ่านไปติดไว้แล้ว  พร้อมติดไฟฟ้าส่องสว่างห้ามผ่านไปกั้นไว้ทั้งสองด้านแล้ว  
ซึ่งชาวบ้านก็ได้สอบถามมาว่าจะทำแล้วเสร็จรถผ่านเมื่อไหร่  ก็ขอฝากทางคณะ
ผู้บริหารและกองช่าง  เร่งดำเนินการให้ด้วย  เพราะถนนสายนี้มีการใช้สัญจร
มาก  ซึ่งมีทั้งวัดและโรงเรียน 

นายชิวา  เพชรกระจาย - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13) เรื่องแรก  อยากสอบถามคณะผู้บริหาร  ซึ่งผม
เคยเสนอจัดซื้อรถบรรทุก  6  ล้อ  ผ่านมาจะ  2  ปีแล้ว  จะสอบถามว่ายังจะ
ได้รับการจัดซื้อหรือไม่  มีปัญหา  ติดขัดอะไรให้ชี้แจงด้วย  เพราะมีความ
จำเป็นในการบรรทุกของไปใส่เพื่อซ่อมแซมถนน 

 - เรื่องถนนคอนกรีตที่ อบจ.สร้าง  มีรถเทรลเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ  วิ่งผ่าน  เดิม
ถนนทรุดอยู่แล้ว  พอรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านอีกทำให้ถนนคอนกรีตเกิดหักขึ้นมา  
ซึ่งสาเหตุที่หักน่าจะมาจากทำถนนใหม่  วางท่อใหม่  ดินที่นำมาถมไม่เพียงพอ  
เอาดินท้องคลองมาถมไว้  บดอัดก็ไม่แน่น  เพราะดินมันนิ่มไม่มีหินหรือลูกรัง  
ทางอบจ.  มาสร้างก็ทำเพียงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เอารถเกลี่ยดิน  รถบด
ถนน  มาครั้งเดียวก็มาก่อสร้างเลย  ช่วงฝนตก  น้ำก็เซาะบริเวณตีนท่อ  ท่อก็
ค่อยๆทรุด  พอรถวิ่งผ่านถนนก็เกิดหักขึ้นมา  ก็นำเรียนมายังผู้บริหาร  ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งเหตุก็มาจากเราไม่สามารถนำดินหรือหินที่มีความแข็งแรงมาบด
อัดพ้ืนถนนก่อน  ซึ่งเราไม่มีรถบรรทุก 6 ล้อ  จะจ้างรถบรรทุก 6 ล้อที่อ่ืนมามี
จำนวนน้อยเขาก็ไม่มา  จึงอยากให้อบต.จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อไว้ใช้เองสักคัน  
เพ่ือใช้บรรทุกหินหรือดินใส่ถนน  สำหรับหมู่ที่  13  ที่ขอเครื่องจักรของอบต.
ไปทำอยู่  ก็ต้องใช้รถบรรทุก 6 ล้อบรรทุกดินไปเสริมถนน  และขุดลอกคูเพ่ือ
แก้ปัญหาที่ถาวร  หมู่ที่  13  เป็นที่เขา  จะต้องมีการตัดควนและขุดคูเพ่ือให้
น้ำไหลสะดวก  และเสริมถนนในที่ต่ำให้สูงขึ้น  ซึ่งหากนำเครื่องจักรไปเกรด 
บด อัด  อย่างเดียวไม่ปรับสภาพพ้ืนที่  ฝนตกหนักน้ำมากถนนก็จะขาดหรือ
ชำรุดทุกครั้งที่ฝนตกหนัก  ก็ต้องซ่อมกันตลอด 

/- ขอแจ้งสมาชิก...   
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- ขอแจ้งสมาชิก  ตอนนี้เครื่องจักรของ อบต.กำลังทำอยู่ที่หมู่ที่  13  ซอยหิน
กาบ  ซึ่งก็ต้องใช้ลูกรังหรือหินคลุก  ที่วัดก็มีหินอยู่  แต่ไม่มีรถเข้าไปบรรทุก
นำไปใส่ถนน  ก็อยากให้ทางกองช่างหรือผู้บริหารชี้แจงด้วย 

นายบุญช่วย  ล่องวัด - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  สายร่วมใจ
พัฒนา  มีน้ำเซาะถนนบริเวณบานนายสุทิน  วิเศษศิริ  น้ำแรงทำให้เป็นหลุมลึก
เข้ามาในผิวถนน  อยากให้ทางอบต.ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมกันกับการซ่อม
ถนนที่โค้งวัดจันทราวาสด้วย  และอยากให้เปลี่ยนท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย  
เพราะน้ำไหลลงมาจากเขาแรงและน้ำมากด้วย 

 - ขอยางมะตอยใส่หลุมบ่อถนนลาดยางสายวัดจันทราวาส  จากบริเวณโค้งวัด
จันทราวาสไปจนถึงรอยต่อเขตวิสัยใต้  และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายร่วมใจพัฒนาด้วย  ประมาณ  200  ถุง 

นายวิเชียร  วีระกูล - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8) เรื่องถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านกระผม  สุดถนน
คอนกรีตเป็นหลุมบ่อมาก  ยิ่งรอยต่อถนนคอนกรีตกับถนนลูกรัง  ระดับสูงต่ำ
กว่ากันมาก  ขอให้ทางอบต.นำลูกรังหรือหินคลุกสัก  2  คันหกล้อ  เพ่ือ
แก้ปัญหาเร่งด่วน 

 - เรื่องที่เคยเสนอแล้วในที่ประชุม  เรื่องตัดควนที่บริเวณฝายน้ำล้น  ชาวบ้าน
สอบถามมา  และเมื่อตัดควนแล้วก็เอาดินไปใส่บริเวณคอสะพาน  เป็นการ
แก้ไขปัญหาเรื่องเดียวได้ประโยชน์  2  ต่อด้วย 

นายไพศาล  กุลีช่วย - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6) ท่อระบายน้ำข้ามถนนของหมู่ที่  6  เสียหาย  2  
จุด  จุดแรกสายดอนแตง  จุดที่  2  สายดอนแตง 1 

นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรงค ์ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14) เกี่ยวกับเครื่องจักรของอบต.  ได้ตกลงกันว่าขึ้น
โซนบนแล้ว  จะเข้าทำที่หมู่ที่  14  กับหมู่ที่  8  ก่อน  แต่ตอนนี้ขึ้นอยู่ข้างบน
แล้ว  ซึ่งหมู่ที่  14  ถนนชำรุดมากโดยเฉพาะซอยผาแดง  รถยังวิ่งได้แต่วิ่ง
ลำบากมาก  ซึ่งถนนยังไม่เคยชำรุดขนาดนี้มาก่อน  และซอยหลังเขาก็เดินทาง
ลำบากเหมือนซอยผาแดง 
- เรื่องขยะ  จากแยกเขาล้านไปหาดพริก  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร
กว่าๆ  ซึ่งมีร้านค้า  ร้านขายอาหาร  8  แห่ง  ชาวบ้านอยากให้รถเก็บขยะของ 
อบต. เข้าไปเก็บขยะบริเวณนี้ด้วย  ขอฝากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
ดำเนินการให้ด้วย 

นายก อบต. - เรื่องรถบรรทุก 6 ล้อ  เหตุผลที่ยังไม่ได้จัดซื้อ  ทางสำนักงานปลัด  ทราบไหม
ว่าเป็นเหตุผลเพราะอะไร  นายกก็อยากที่จะซื้อ  แต่เพราะต้องเพ่ิมบุคลากร
คนขับอีก 1 คน  ใช่หรือไม่  ซึ่งใช้งบประมาณล้านกว่าบาท  ผอ.กองช่าง  
ชี้แจงว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ  และเมื่อซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ  และก็ต้องมี
คนขับเพ่ิมอีกหนึ่งคน  และยังที่ปัญหาอ่ืนอีก  ซึ่งได้คุยกันไว้นานแล้ว  ยังนึกไม่
ออกว่าเป็นปัญหาจากจุดไหน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากนึกได้  แจ้งนายกด้วย  
เพ่ือจะได้ตอบคำถามแก่สมาชิก อบต.ในโอกาสต่อไป 

 - ของหมู่ที่  3  ที่ขอยางมะตอยสำเร็จรูป  จำนวน  200  ถุง  ให้สมาชิกไปดู
ว่าเหลืออยู่เท่าไร  แล้วทำเรื่องขอเลยที่กองช่าง   

/หมู่ที่ 6  ... 
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 - หมู่ที่ 6  ท่อระบายน้ำให้ทางกองช่างเข้าไปดูด้วย  2  จุด  สายดอนแตงกับ

สายดอนแตง 1 
 - หมู่ที่  14  เรื่องเครื่องจักรของอบต.  ตอนแรกก็วางแผนกันไว้แล้ว  แต่ก็ยัง

ไม่ได้ดำเนินการ  เดี๋ยวไปคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับทางกองช่าง 
 - หมู่ที่  13  ถนนคอนกรีตที่พังให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบดู  แล้วทำ

หนังสือถึง อบจ.เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
 - เรื่องของหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  12  เกี่ยวกับน้ำท่วม  ช่วงนั้นนายกไม่อยู่  มี

ภารกิจด่วน  แต่ได้สั่งการให้ทางกองช่างเข้าไปดูแลทุกจุดที่เกิดน้ำท่วมร่วมกับ
คณะผู้บริหาร  และได้ประสานงานกับทางภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามา
ช่วยเหลือ  ซึ่งการแก้ไขใหญ่ของหมู่ที่  12  กับหมู่ที่  3  ได้เข้าไปดูมาแล้วช่วง
ก่อนฝนจะตก  และได้วางแผนกับทางหมวดการทางสวีร่วมกับอบต.  และได้
แจ้งทางอำเภอทราบแล้ว  และเมื่อวันที่  13  ท่านนายอำเภอได้ไปประสานที่
หมวดการทาง  ทางนายกและผอ.กองช่างได้เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาที่หมวด
การทางสวี  ซึ่งทางผอ.กองช่างก็ได้รายงานทางอำเภอตามที่ได้วางแผนงานใน
การแก้ปัญหาน้ำท่วมให้นายอำเภอได้รับทราบ  และของหมู่ที่  12  ซอยถนน
ดิน  ชาวบ้านได้ร้องขอมาให้ขุดลอกคูเพ่ือระบายน้ำ  ก็ให้ผอ.กองช่างเข้าไปดู  
ซึ่งหากขุดลอกแล้วน้ำก็จะไปท่วมด้านล่างอีก  ก็บอกทางกองช่างว่า  ถ้าแก้ไข
ปัญหาแล้วอย่าให้ส่วนอ่ืนได้รับผลกระทบ  และบริเวณริมคูก็มีการปลูกไม้ยืน
ต้นไว้แน่นมาก  รถแบ็คโฮเข้าไปไม่ได้  ก็ให้ทางกองช่าง  ไปถามชาวบ้ าน
บริเวณนั้นว่าจะให้แก้ไขอย่างไร  โดยเมื่อทำเสร็จแล้วจะแก้ปัญหาได้และไม่เกิด
ปัญหากับส่วนอื่นอีก  ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้เข้ามาแก้ไขปัญหาของหมู่
ที่  3  โดยการทำการขุดลอกคู  และฝังท่อริมถนนเพ่ิมให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น  
ซึ่งปีนี้น้ำก็ไม่ท่วมถนนหน้าโรงงานปาล์ม  ซึ่งก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

 - บริเวณหน้าร้านเขายาวการเกษตร  ได้ไปดูตั้งแต่ปากทางดอนหว้าไปจนถึง
โบสถ์คริสต์  ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนถนนสายหน้า สภต.ครน  ชาวบ้านได้
แจ้งว่ามีน้ำท่วมหลายวันแล้ว  ก็ได้แก้ไขปัญหาโดยแจ้งแก่ผู้ดูแลโบสถ์คริสต์ให้
ใส่ท่อริมถนนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีโดยการใส่ท่อเพ่ิมอีกรวม
ประมาณ  8  แถว  ท่อขนาด 1 เมตร  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของโบสถ์คริสต์  ซึ่งก็
แก้ไขปัญหาน้ำไหลช้าได้เป็นอย่างดี  ส่วนท่อที่ฝังริมถนนเอเชีย  41  จาก
โบสถ์คริสต์มาจนถึงหน้าร้านเขายาวการเกษตร  ส่วนมากจะฝังท่อแนวเดียว  
และบางจุดก็เป็นท่อขนาดเล็กกว่า 1 เมตร  ได้มีการสอบถามทางหมวดการ
ทางสวีว่าถูกต้องหรือไม่  เขาตอบว่าตอนชาวบ้านขออนุญาต  ได้กำหนดไว้ว่า
ให้ฝังท่อขนาดไหน  ซึ่งตอนนั้นน้ำยังไม่มากที  แต่ตอนนี้น้ำมามากแล้วก็จะต้อง
ทำการแก้ไข  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหมวดการทาง  ก็ได้ขอให้หมวดการทาง
แจ้งแก่เจ้าของบ้านริมถนนที่ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกให้เพ่ิมท่อ  หากเพียงแต่เอา
วัชพืชออก  ก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถาวร  ซึ่งทางหมวดการทางก็รับปากว่า
จะแจ้งให้  แต่มีปัญหาเรื่องบประมาณในการซื้อท่อ  ชาวบ้านจะมีเงินซื้อหรือ
เปล่า  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถาวร  ทางอบต.จะซื้อท่อขนาด 1 เมตร  ไป
เพ่ิมให้  โดยหมวดการทางเป็นผู้แจ้งเจ้าขอบ้าน  โดยให้ทางกองช่างไปสำรวจ 

/จำนวนท่อ... 
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จำนวนท่อที่จะใช้ทุกบ้าน  สำหรับวัชพืชที่ขวางทางน้ำ  ก็ได้ประสานไปยัง 
อบจ. สอบถามรถแบ็คโฮบูมยาว  ว่าว่างไหม  ซึ่งตอนนี้ไปทำอยู่ที่ อบต.สองพ่ี
น้อง  และจะไปทำที่อบต.นาขาต่อ  นายกเลยทำหนังสือขอมาให้ทำท่ีอบต.ครน  
ในคิวต่อไป  ซึ่งบริเวณห้วยจระเข้ต้องใช้รถแบ็คโฮบูมยาว 

 - และตอนนี้บางแห่ งที่ ร้องขอมา  ยั งไม่ ได้ดำเนินการให้ เพราะตอนนี้
งบประมาณยังไม่เข้ากอคลังของอบต.  ซึ่งก็ได้คุยกับฝ่ายพัสดุแล้ว  บอกว่าเงิน
ยังไม่เข้าที  จะเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาก็ไม่ได้  ซึ่งเราก็ไม่สามารถแก้เองได้
โดยรถของอบต.  ก็บอกให้เตรียมเรื่องเอาไว้  เมื่อมีเงินก็เรียกผู้รับจ้างมาทำ
สัญญาเลย  ซึ่งบริเวณหัวโค้งวัดจันทราวาสก็ต้องคอย  แต่เมื่อมีพายุเข้ามา  ทำ
ให้ถนนเสียหายเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  ผู้รับจ้างก็เลยสั่ง
ท่อมาใหม่ขนาด 1 เมตร  จำนวน 12 ท่อน  พอสั่งท่อมาแล้วก็ยังทำไม่ได้
เพราะฝนยังตกอยู่  และการวางท่อตอนนี้สภาพพ้ืนที่น้ำยังไหลอยู่  ก็แก้ปัญหา
โดยการใช้แผ่นพ้ืนรองท่อไว้ป้องกันการทรุดตัว  และวันนี้ก็ได้ประสานกับผู้
รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการ  ซึ่งทางรองปลัดได้มาแจ้งว่าตอนนี้งบประมาณเข้า
มาบ้างแล้วสามารถดำเนินการได้  ซึ่งภายในไม่กี่วันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้  
และที่แก้ไขได้ทันทีอีกจุด  คือ  บริเวณน้ำฉา  ที่น้ำเซาะถนนเป็นโพรงเป็นหลุม
ก็จะแก้ไขปัญหาได้ในตอนนี้  ก็ให้ทางกอช่างและรองปลัด  เข้าไปประมาณการ
และดำเนินการซ่อมแซมได้เลย  ในตอนนี้เพราะทางอำเภออนุญาตให้ใช้
งบประมาณแล้ว     

 - เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนบบริเวณห้วยจระเข้  ซึ่งจะทำให้อยู่ในสภาพ
เดิม  ก็ได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  แล้ว  ทางหมู่บ้านเขาก็ไม่มีข้อขัดข้อง
แต่อย่างใด  ซึ่งก็ต้องทำเรื่องไปยังอำเภอเพ่ือทำตามระเบียบต่อไป  ตาม
ขั้นตอนของทางราชการ 

 - เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างมีระบบที่จะทำต่อเนื่องก็มีขุดลอกสระ
พระเทพฯ  2  สระ  สระ 10 ไร่กับ 40 ไร่  ตอนสำนักงานทรัพยากรน้ำและ
กองช่างของอบต.  ก็ได้เข้ากันไปร่วมสำรวจทั้ง 2 สระ  ซึ่งสระ 10 ไร่  เคยได้
นำเครื่องจักรของทหารมาขุดลอกเมื่อปีที่แล้ว  และปีนี้ที่น้ำขาดแคลน  
เนื่องจากทางหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  อนุญาตให้ชาวสวนในบริเวณนั้นนำน้ำไปรด
พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นจำนวนมากแล้ว  เมื่อทราบก็ได้เข้าไปคุย
กับชาวบ้านว่าน้ำนี้ต้องใช้ผลิตน้ำประปา  บริการประชาชนพ้ืนที่  ซึ่งชาวบ้าน
เขาก็เข้าใจและหยุดการขนน้ำ  ซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้น้ำประปาขาดใน
บางช่วง  และช่วงก่อนฝนตกก็ได้ให้ผู้รับเหมาในพ้ืนที่ขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณ
ประปาบ้านคูให้เก็บน้ำได้มากขึ้น  โดยอบต.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  แต่ให้ดิน
ผู้รับเหมาไป  ทำเพ่ือรอกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน  แต่ปีนี้ฝนตกแต่น้ำก็มีไม่
เพียงพอก็เลยต่อท่อเพ่ือสูบน้ำมาจากสระห้วยคู  2  เส้น  เพ่ือนำน้ำมาผลิต
ประปา ซึ่งตอนนี้น้ำห้วยคูสะอาดขึ้นแล้ว  ก็นำไปผลิตประปาได้เลย  และ
บางส่วนก็สูบน้ำไปเก็บไว้ในสระเก็บน้ำประปา  เพ่ือนำเอามาใช้ต่อไป  และสระ
น้ำพระเทพ  ตอนนี้พอฝนตกน้ำก็จะไหลออกทางข้าง  ไม่ได้ลงไปในสระ  ก็ต้อง
มีการแก้ไขให้กันต่อไป เมื่อฝนตกแล้วน้ำไหลลงในสระเพ่ือกักเก็บน้ำไว้  และ 
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อีกทางหนึ่งก็จะต่อท่อมาจากวัดน้ำฉา  นำน้ำมากักเก็บไว้ที่สระพระเทพฯ  โดย
จะขอน้ำเฉพาะส่วนที่ล้นจากฝายหน้าวัดน้ำฉา  เอาเฉพาะในช่วงฤดูฝน  โดยใช้
งบของกรมทรัพยากรน้ำมาดำเนินโครงการ  คาดว่าจะทำไม่เกินปี 2565  ซึ่ง
จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนได้ในระยะยาว  และที่ผ่านมาช่วงที่
น้ำประปาขาด  ก็ให้รถบรรทุกน้ำของอบต.นำน้ำไปให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ  
ตามท่ีชาวบ้านร้องขอมา  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 - หมู่ที่  12  ซอยข้างโรงเรียนบ้านคู  ได้เข้าไปดูแล้ว  ทั้งช่วงน้ำท่วมและน้ำไม่
ท่วม  ซึ่งเดิมพ้ืนที่นี้เป็นนา  ฝายก็เป็นฝายคึกฤทธิ์ทำในสมัยก่อน  มีความ
ทนทานมาก  เหมือนกับของหมู่ที่ 3  เป็นโครงการแก้ไขน้ำแล้ง  เก็บน้ำไว้ทำ
นา    แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพืชที่ปลูกแล้ว  ไม่ได้ทำนาแล้ว  ซึ่งฝายตอนนี้ก็
เป็นเหมือนเป็นที่ขวางทางน้ำ  ก็เลยเป็นปัญหาเมื่อน้ำมามาก  ซึ่งการทำลายก็
ทำลำบาก  ต้องมีขั้นตอนเพราะเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  ก็ต้องหาวิธีใน
การปรับปรุงที่ถูกต้อง  ไม่ผิดกฎระเบียบ  เพ่ือให้ชาวบ้านรับความเดือดร้อน
น้อยลง  และได้ฝากให้ทางผอ.กองช่างไปดูแต่ละจุดที่ได้แจ้งมาข้างต้นด้วย  
พร้อมกับคณะผู้บริหารด้วย  ว่าจะทำแบบไหน  แล้วเสนอเรื่องมาที่นายก 

 - หมู่ที่  10  ให้ทางกองช่าง  ทำหนังสือถึงชลประทานด้วย  โดยนายกจะ
ประสานไปยังชลประทานอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งจุดนี้น้ำมีมาก  แต่ชาวบ้านได้ใช้ไม่
ทั่ วถึง  ซึ่ งก็มีปัญหาเกี่ยวกับท่อส่งน้ำ  และตอนนี้ก็ ได้ประสานไปทาง
ชลประทาน  ซึ่งจะเข้ามาดูพ้ืนที่ในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  อาจลงที่หมู่
ที่  10  หรือหมู่ที่  13  ก็ต้อรอให้ชลประทานเข้าสำรวจพื้นที่ก่อน  ถ้าสร้างได้
ชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์มาก  โดยใช้งบประมาณของกรมชลประทาน  ก็
ฝากผอ.กองช่างเข้าไปเดินสำรวจกับชลประทานด้วย  และประสานกับส.อบต.  
และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ด้วย  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณ
เป็นจำนวนมาก  หากสร้างเสร็จแล้วประชาชนทั้งตำบลจะได้รับประโยชน์มาก   

 - ส่วนการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  ตอนนี้มีงบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรม
ส่งเสริมฯ  รวมทั้งปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น  ประปา  แหล่งน้ำ  และสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า  หมู่ไหนที่ต้องการดำเนินการก็ให้เสนอโครงการมา  ส่วนประปา
ของหมู่ที่   11  เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ  ก็ ให้ทางกองช่างประสานไปยัง
ชลประทานแล้ว    
-โครงการของกรมส่งเสริมฯ  ต้องส่งโครงการตั้งแต่วันที่  9 – 30  พฤศจิกายน  
2563  และวันที่  16-30  พฤศจิกายน  2563  เป็นรายการโครงการ
ธนาคารน้ำใต้ดิน  และโครงการอ่ืนๆ  ก็ต้องบันทึกยื่นในระบบก่อนวันที่  30  
พฤศจิกายน  2563  ซึ่งถนนสายยาวในพ้ืนที่ตำบลครน  ก็ให้ทางกองช่าง
บันทึกเข้าระบบไปทุกสายไปยังกรมส่งเสริมฯ  โดยการนำรายละเอียดโครงการ
ที่ได้เคยเสนอไปยังหน่วยงานอ่ืนก่อนหน้านี้มาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน  
แล้วบันทึกเข้าระบบของกรมส่งเสริมฯ  ส่วนเรื่องขอการสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ทำเรื่องให้กับศพด.วัดช่องรอ  และศพด.บ้านควนสามัคคี  
ของศพด.วัดช่องรอ  เป็นขนาดใหญ่  ส่วนของศพด.บ้านควนสามัคคี  เป็น
ขนาดกลาง  ซึ่งก็ต้องบันทึกเข้าระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เช่นกัน 

/- ถนนเขาล้าน... 



 
หนา้ 22 

 - ถนนเขาล้าน-ช่องพงษ์  ซึ่งเป็นปัญหามาตลอด  ซึ่งได้เคยขอไปยังทาหลวง
ชนบทแล้ว  เขารับปากแล้ว  (งบ  4  แสนล้านบาท)  ซึ่งทางหลวงชนบทเขาจะ
เป็นเจ้าภาพสร้างให้  แต่ก็ยังไม่ได้  ตอนนี้ก็ให้ทางกองช่างขอโครงการนี้ไปยัง
กรมส่งเสริมฯ  ในงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมฯปี  2565  ซึ่งช่วง
นี้ก็ต้องทำการกลบหลุมไปก่อน  ของหมู่ที่  14  ส่วนเรื่องขยะ  ให้ท่านสมาชิก
ไปคุยกับหัวหน้าสำนักงานปลัดว่าจะทำกันแบบไหน  ในถนนสายเขาล้าน-ช่อง
พงษ์  ซึ่งทางสำนักงานปลัดก็จะเสนอนายกมาอีกครั้งหนึ่ง  สำหรับนายกไม่
ขัดข้องอยู่แล้ว  แต่ก็ต้องดูทางสำนักงานปลัดก่อนว่าจะมีอะไรขัดข้องหรือไม่  

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12) สระประปาห้วยคู  นั้นมีการขุดลอก  1  ครั้ง  
สมัยนายพะเยาว์  พลรักษ์เขตต์  เป็นนายก อบต.  กว้างประมาณ  4  เมตร  
แต่ครัวเรือนมากข้ึนน้ำก็ยังไม่เพียงพอ  ส่วนบริเวณหน้าร้านเขายาวการเกษตร    
ไม่ใช่ท่อช่องเดียว  แต่เป็นท่อ  3  ช่อง  ซึ่งเดิมมี  1  ช่องและได้มาเพ่ิมอีก 2 
ช่อง  เป็นงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของทาอำเภอสวี 

 - นบคึกฤทธิ์สระห้วยคู  ไม่อยากให้ทำลายเป็นการสร้างของชลประทาน  
เพียงแต่ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม  ไม่ใช่ทำลาย  เพราะหากทำลาย
ไป  ด้านบนก็ไม่มีน้ำ  ผมเพียงเสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้น้ำไหลสะดวกขึ้น 

นายก อบต. - ของหมู่ที่ 12  ขอให้เสนอมาว่าจะทำแบบไหน  ซึ่งช่วงที่เข้าไปดู  มีผู้เสนอว่า
ต้องทุบ  ตั้งแต่ ผอ.ช่างคนเก่า  จะทำแบบไหนก็ให้เข้ามาคุยกับผอ.กองช่าง  
และผู้ดูแลกองช่าง  ว่าสรุปแล้วจะทำแบบไหน  แต่ก็ต้องดูระเบียบของทาง
ราชการด้วยว่าแบบที่จะทำ ทำได้หรือไม ่

 - ถนนสายลู ก เสื อนอก – ลู ก เสื อ ใน   ได้ มี ก ารสอบถาม ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาอบต.ว่าได้โยกงบไปทำท่ีไหนแล้ว  ซึ่งงบประมาณเมื่อผ่าน
สภาแล้ว  นายกจะโยกไปไหนไม่ได้  ชาวบ้านไม่เข้าใจ  ก็ช่วยกันอธิบายให้
ชาวบ้านได้ทราบด้วย  ซึ่งหากจะมีการแก้ไขก็ต้องนำเข้าสภาให้สภาอนุมัติจึงจะ
ทำได้  ซึ่งถนนสายนี้  ก็กันงบประมาณไว้แล้ว  ไม่ใช่ไม่ทำ  ตอนนี้ฝนตกเรื่อยๆ
ยังทำไม่ได้ 

 - พ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์  หัวหน้าสำนักงานปลัดได้ทำหนังสือไปแล้ว  ตอนนี้ไม่
แน่ใจว่าอยู่ที่อำเภอหรือที่ดิน  เรื่องการสำรวจพ้ืนที่  ซึ่งเคยมีทหารเข้ามาเพ่ือ
สำรวจทั้ง 3,000 ไร่  ซึ่งจะเป็นปัญหากับชาวบ้านที่บางแปลงได้ออกเอกสาร
ที่ดินแล้ว  ซึ่งเป็นปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้าน  และทางอบต.ก็อยู่ในพ้ืนที่ที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์  เช่นเดียวกับโรงเรียนครนพิทยาคม  ซึ่งจะสร้างอาคารสถานที่
ไม่สามารถขออนุญาตสร้างได้  ตอนนี้มีแนวทางแล้ว  โดยเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เคยทำที่ดินแบบนี้สำเร็จมาแล้ว  ซึ่งทาเขาจะส่ง
ตัวอย่างมาให้  แล้วให้ทางนิติกรนำไปดำเนินการ  เห็นว่าจะส่งมาให้ภายใน
สัปดาห์นี้  ก็จะทำเรื่องขอไปยังอำเภอและที่ดิน  ถ้าหากทำแล้วผ่านไปได้  
อบต.ก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่  300  กว่าไร่  ก็จะ
ขอให้ทำในส่วนนี้  ไม่ไปยุ่งกับที่ชาวบ้านครอบครองทำประโยชน์อยู่   ซึ่งที่อ่ืน
เขาทำมาได้แล้ว  ก็เอาตัวอย่างเขามาดู  แล้วทำตามแบบเขา 
- เรื่องยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่  ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ไข  
ได้ศึกษากับผู้รู้และแนะนำว่า  เราต้องตั้งเป็นคณะทำงานข้ึนมา  โดยมี 
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เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการแก้ไข  จับกุมได้  เข้ามาเป็นคณะกรรมการ  ซึ่งก็เป็น
แนวคิดและคิดว่าจะต้องทำเพ่ือขับเคลื่อน  โดยให้สมาชิกสภา อบต. เข้ามาเป็น
ตัวช่วย  เพ่ือการมีส่วนร่วม  โดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการ  ซึ่งหากเราพร้อม  
เจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการทำงาน 
- องค์กรเกษตร  กองทุนฟ้ืนฟู  ตอนนี้เกษตรกรได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ฟ้ืนฟู  ของกระทรวงเกษตรฯ  ซึ่งได้มีการสมัครกันมาแล้ว  1 ,000 กว่าราย  
แต่ไม่ได้มีการขับเคลื่อน  ช่วยเหลือ  ดูแลเกษตรกร  ก็เลยคิดที่จะทำ  ซึ่ง
เกษตรกรบางรายไม่ทราบว่ากองทุนฟ้ืนฟูช่วยเกษตรกรได้อย่างไร  นายกได้เข้า
ไปฟังรายละเอียดต่างๆแล้ว  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรมาก  และตอนนี้
ก็ได้ตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรครนพัฒนา  ซึ่งต้นเดือนธันวาคม  เราจะเอาเข้าที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการของกองทุนฟ้ืนฟู  ซึ่งตอนนี้ก็ได้ยื่นเข้าไปแล้ว  
ต้นเดือนมกราคมก็น่าจะสำเร็จเรียบร้อย  เมื่อตั้งองค์กรแล้ว  สมาชิกที่สมัครไว้
แล้วแต่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซึ่งมีการช่วยเหลือหลายด้าน
มาก  ก็ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ ได้   และเมื่อได้ดำเนินการแล้วประสบ
ความสำเร็จ  ต่อไปก็จะตั้งเป็นสหกรณ์  ซึ่งองค์กรนี้สมัครได้เฉพาะเกษตรกรจะ
อยู่ตำบลใดก็ได้  ช่วงริเริ่มตั้งองค์กรมีสมาชิก 50 คน  และสมาชิกที่สมัครไว้
แล้ว  ก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้  ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลคนเดิมที่สมัครไว้
แล้ว  ก็จะติดต่อไปยังสมาชิกทุกคนได้ทราบ 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12) เรื่องถนนสายลูกเสือนอก-ลูกเสือใน  สืบ
เนื่องมาจากวันที่  15  ตุลาคม  2563  ที่ได้มีการประชุมพบปะกัน  ก็ได้พูด
ว่างบประมาณที่อยู่ในข้อบัญญัติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  และเมื่อวันที่  6  
พฤศจิกายน  2563  ในวันประชุมหมู่บ้านนั้น  ก็ได้นำเรียนให้ประชาชนได้รับ
ทราบแล้วว่าต้องมีการสร้างแน่นอน  และชาวบ้านถามว่าจะสร้างได้เมื่อไหร่  
ผมก็บอกไปว่าให้สภาพอากาศมันดีกว่านี้ก่อน  ตอนนี้ฝนตกถ้าทำไปก็ได้ไม่ดี  
ซึ่งก็ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบแล้ว 

นาย อบต. - วันประชุมแผน  คุณวรา  ชูคากร  สอบถามว่าได้ย้ายงบไปไหนแล้ว  ซึ่งเดือน
ที่แล้วไม่แน่ใจว่าคุณวรา  ชูคากร  ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหรือไม่  ก็ขอให้
ทางสมาชิกไปอธิบายให้ผู้สอบถามเข้าใจอีกครั้งด้วย   

นายบุญช่วย  ล่องวัด - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) เรื่องอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา  หมู่ที่  3  ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วม  มีอยู่ 3 หลัง  1.  บ้านนายน้อย  มาดี  2.  บ้านนาง
นอบ  แสงวุ่น  3.  บ้านนายบุญช่วย  ไชยเรือน   

ประธานสภาฯ - สมาชิกที่จะแจ้งเรื่องน้ำท่วมที่ได้รับความเสียหาย  ให้แจ้งได้ที่สำนักงานปลัด  
จ่าเอกธีระพงศ์  คมขำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง 

นายบุญชิน  ศรียาภัย - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11) เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด  อยากชี้แจงกับเพ่ือน
สมาชิกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  คือ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ผู้ใหญ่บ้าน  
กำนัน  ส่วนสมาชิกหรือฝ่ายท้องถิ่น  อยู่ด้านการพัฒนา  ผมเห็นว่าการเป็น
คณะกรรมการนั้นเป็นได้ แต่หน้าที่รับผิดชอบจริงๆ  คือ  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ก็
ขอฝากไปยังฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแก้ไขยากบางครั้งก็รู้ว่าครัวเรือนไหนเสพ 
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ซึ่งก็เป็นคนในหมู่บ้าน  ผู้นำในหมู่บ้านก็รู้  แต่ทำไมจึงระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งหากเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามก็จะเป็นปัญหาด้านการเมืองของ
สมาชิกในโอกาสต่อไปไม่มากก็น้อย  ซึ่งหน้าที่หลักของเราคือฝ่ายพัฒนา  เรื่อง
นี้น่าจะให้ฝ่ายปกครองไปดำเนินการ 

นายก อบต. -  ที่คุยไปก่อนหน้านี้  เป็นการหารือกับสมาชิก  ก็อยากที่จะขอเข้าไปช่วย  ซึ่ง
เราก็จัดงบประมาณไว้ในการอบรม  ซึ่งไม่เป็นผล  ไม่ใช่การเข้าไปก้าวก่าย  
เพียงหารือกับสมาชิก  ซึ่งก็ต้องประสานอำเภออีกครั้งหนึ่ง  เป็นเพียงเพ่ือการ
ป้องกันลูกหลานของเรา  ซึ่งคำสั่งก็ต้องเป็นของทางอำเภอ  เราเพียงเข้าไปร่วม
เท่านั้นเอง  แต่ถ้าหากเราตั้งเป็นคณะทำงานและเชิญภาคส่วนต่างๆมาเข้าร่วม  
เขาก็จะเข้ามาดูแลได้ตลอด  ซึ่งเป็นเพียงแนวทาง  ก็แล้วแต่ความสมัครใจของ
สมาชิก 

นักวิเคราะห์ฯ -  ตอนนี้อยู่ในช่วงจัดทำแผนฯ  เราจะเพ่ิมและปรับปรุงแผนฯครั้งที่  5  ซึ่ง
ขั้นตอนการเพ่ิมแผนฯก็จะมีการประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ขั้นตอนต่อไป  คือ  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและต้องประชาคม
ตำบล  แล้วจะประชุมคณะกรรมการพัฒนา  จึงจะนำเรื่อเข้าสภาฯ  ที่ขอความ
ร่วมมือสมาชิก  คือ  ประชุมประชาคมตำบล  ซึ่งต้องมีสัดส่วนประชาชน  ซึ่ง
แต่ละหมู่บ้านต้องนำผู้เข้าประชุมประชาคมมาด้วย  ซึ่งน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า  
แล้วจะส่งหนังสือไปเพ่ือแจ้งว่าให้เชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมก่ีท่าน  ก็ต้อง
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วย  

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา  14.4๐  น. 
 

(ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายถานันทร์  ไกรทอง)    
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
     (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายวรรณะ  คล้ายกองนา)    
                         เลขานุการสภาฯ                     
      
 
 

 

 

 

 


